

Số: **13** /CD-BKHĐT

Hà Nội, ngày **29** tháng 12 năm 2022

CÔNG ĐIỆN

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện:

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế thế giới được dự báo biến động phức tạp, khó lường: dịch Covid-19 kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng xấu đến kinh tế toàn cầu, một số nền kinh tế lớn tiếp tục suy thoái; lạm phát duy trì ở mức cao, giá dầu thô, lương thực và các hàng hóa cơ bản biến động mạnh; quan điểm điều hành chính sách của nhiều quốc gia thay đổi, đảo chiều nhanh; thiên tai, biến đổi khí hậu... diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn ở nhiều quốc gia.

Trong nước, với nền tảng và quá trình phát triển tích cực thời gian qua, kinh tế nước ta dự báo sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh rất lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp trực tiếp vào tiêu thụ nguyên, nhiên vật liệu và hàng hóa sản xuất trong nước, phát triển cơ sở hạ tầng, tháo gỡ những điểm nghẽn cho phát triển, giảm chi phí vận tải, logistic, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, dẫn dắt và định hướng vốn đầu tư toàn xã hội, giúp phục hồi và phát triển kinh tế.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2023, mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo

Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các đồng chí quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới:

- Thực hiện phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các Nghị quyết của Quốc hội¹ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ². Các nhiệm vụ, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch đã cấp có thẩm quyền được phê duyệt.

- Ban hành kế hoạch giải ngân và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án đường cao tốc, các dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững....

- Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án; nghiên cứu, có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đã tồn tại nhiều năm nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu...

- Tổng hợp phương án phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023, danh mục, mức vốn chi tiết bố trí của từng nhiệm vụ, chương trình, dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 10/01/2023, đối với danh mục nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước, đề nghị gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Kính mong các đồng chí đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, giám sát việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 tại địa phương mình đúng thời hạn, hiệu quả và tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

¹ Các Nghị quyết của Quốc hội số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về Phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

² Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và số 91/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp năm mới 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng gửi tới các đồng chí những tình cảm chân thành và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Đoàn ĐBQH của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg và PTTg);
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ; các đơn vị liên quan trong Bộ (d/s kèm theo);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Chí Dũng